

✓คนไทยกับสันติภาพ

ระวาง 'ไอ้โม่งระดับโลก'

ลั นติภาพเป็นทุน (capital) อันยิ่งใหญ่สำหรับการพัฒนา การไร้สันติภาพเป็นต้นทุน (cost) ที่แพงมาก



ถ้าเราชอบสงบอยู่กับการดูถูกตัวเอง เราจะอ่อนแอและไม่หลุดออกไปจากสภาวะวิกฤต เราจะต้องตระหนักถึงความแข็งแรงของเรา แล้วใช้ความแข็งแรงของเราไปแก้ปัญหา และพาเราไปมีบทบาทสำคัญในโลก

ความแข็งแรงของเราอยู่ที่การเป็นประเทศสันติภาพ

ประเทศไทยต้องสร้างสันติภาพในภูมิภาค และมีบทบาทในการหมั่นกำลังของเอเชีย ให้สันติ

ภาพเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดใจ สังคม คู่ตัวอย่างสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ ในตะวันออกกลาง สงครามระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่า สงครามระหว่างสิงคโปร์กับพม่าในศรีลังกา สงครามระหว่าง

อินเดียกับปากีสถานที่กำลังอึมกกัน ด้านเกิดขึ้นจริง มีผู้ทำนายว่า ภายใน 10 นาที จะมีคนตาย 12 ล้านคน ในศตวรรษที่แล้วมีคนตายไปเพราะสงครามต่างๆ ประมาณ 200 ล้านคน

ญี่ปุ่น ในสมัยเอโด ในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1603-1868 ไม่มีสงครามที่ภายในภายนอกประเทศเป็นเวลาถึง 260 ปี เป็นโอกาสแห่งการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น สันติภาพเป็นฐานของการพัฒนา ถ้ามีสันติภาพแล้วโปรด cost ต่างๆ ลง ทำให้มีทุนไปพัฒนา ถ้าไร้สันติภาพแล้ว ใช้เงินซื้อขีปนาวุธสันติภาพไม่ได้

สันติภาพเป็นทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ของไทย

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่คนนับถือศาสนาต่างๆ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ลัทธิ อยู่ร่วมกันด้วยสันติ อย่างมหัศจรรย์ ในขณะที่ในส่วนอื่นๆ ของโลกที่มีความขัดแย้งรุนแรงเพราะศาสนาหรือชนเผ่า มาดม่นว่าจะใช้เงินเท่าใดก็ไม่สามารถสร้างสันติภาพได้ในประเทศไทย

สันติภาพจึงเป็นจุดแข็งของเรา ที่จะต้องรักษาไว้ และใช้เป็นเครื่องมือของการพัฒนา ถ้าเรามีสันติภาพกับเพื่อนบ้านเราจะลดค่าใช้จ่ายลดการสูญเสียชีวิตและเศรษฐกิจ แต่เป็นโอกาสแห่งการพัฒนา "อาณาจักรแห่งเศรษฐกิจเงินบาท" จะขยายตัวออกไป นอกจากนั้น ถ้าเอเชียผนึกกันและมีสันติภาพ "ข้ามเอเชีย" จะเป็นพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะเป็นพลังดึงดูด และส่งเสริมให้โลกมีคุณภาพและสันติภาพ

แต่เอเชีย เช่น จีนกับอินเดีย หรือจีนกับญี่ปุ่น จะร่วมมือกันอาจจะยาก เพราะภูมิหลังและความหลัง ส่วนไทยนั้นมีสัมพันธภาพที่ดีกับทุกประเทศ สัมพันธภาพที่ดีกับทุกประเทศคือ "ทุนทางสังคม" ของเราเป็นจุดแข็งของไทย ที่ประเทศไทยจะเข้าไปมีบทบาทเชื่อมต่อให้ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ร่วมมือกัน หรือผนึกกันเป็น "ข้ามเอเชีย" ที่เข้มแข็งและมีสันติภาพ

ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นมหาอำนาจทางสันติภาพ

และสามารถใช้ความแข็งแรงของเราในเรื่องนี้ไปมีบทบาทนำในการหมั่นกำลังเอเชีย

เพื่อนคนไทยครับ เราถูกวางยาให้ดูถูกตัวเองว่าเราเป็นคนอ่อนแอ เป็นคนไม่ดี เป็นคนไม่เก่ง

ภาพเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ จัดใจ สังคม วัฒนธรรม ที่จะต้องขยายตัวออกไปเป็นโลกแห่งสันติภาพ

แต่ มีคนที่ไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้น

คนกลุ่มนี้ไม่ต้องการให้ประเทศต่างๆ มีสันติภาพ เราจะ "ลงทุน" สร้างสถานการณ์ สร้างข่าว ชักจูง ให้ประเทศต่างๆ เจ้าใจผิด ซัดแข็ง ครอบงำ หรือเกิดสงคราม อธิปไตยสงครามชนพวกนี้ยิ่งชอบ เพราะเขาเชื่อมโยงกับพวกค้าอาวุธ คนพวกนี้โหดเหี้ยม อ่างหืด ทำการฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์ในประเทศต่างๆ ก็ทำมาแล้ว เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ของตน คนพวกนี้มีอำนาจมากและทำการทั่วโลกแต่คนมองไม่เห็นตัว เป็น "ไอ้โม่ง" ระดับโลก ที่ก่อการร้ายอย่างแท้จริง อย่างยากที่ประเทศต่างๆ จะไม่ตกเป็นเหยื่อ

คนไทยจะต้องมีสติ มีปัญญา รู้เท่าทันอนาคตเป็นเหยื่อของ "ไอ้โม่งระดับโลก" ที่จะสร้างสถานการณ์ให้ร้าย มหึมาสงครามโดยนรกจะทำดังนี้

- 1.รัฐบาลสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพ โดยให้คนไทยทั้งหมดมีส่วนร่วมสร้าง
 - 2.คนไทยมีเอกภาพในยุทธศาสตร์นี้ มีอะไรพูดกันเป็นการภายใน มีเวลาทีภายในที่ฝ่ายต่างๆ จะรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรอง ให้รู้ความจริงทั่วถึงกัน อย่าพูดกันไปคนละทางสองทาง "ไอ้โม่ง" ชอบให้วาทะเสาะกันเอง
 - 3.สื่อต่างๆ ต้องมีความระมัดระวังในการเสนอข่าวจากต่างประเทศ เพราะ "ไอ้โม่งระดับโลก" มีอิทธิพลต่อการสื่อสารในโลกด้วย และเราใช้ข่าวเป็นเครื่องมือควบคุมคนอื่นให้ทำตามเขาโดยไม่รู้ตัว
 - 4.รัฐบาลสร้างสัมพันธภาพทางการทูตที่ดีกับทุกประเทศ รวมทั้งมีการติดต่อเป็นการภายในด้วยความเป็นมิตรกับผู้นำประเทศต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ เมื่อมีการสร้างสถานการณ์ขึ้น
 - 5.คนไทยควรจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและองค์กรที่ทำงานทางสันติภาพอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลให้ความสนับสนุน
- ขอให้คนไทยมีความรัก ความเมตตา มีสติ มีปัญญา มีบทบาทในการสร้างสันติภาพเพื่อความไพบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ ฮิปปี้

ประเวศ วะสี

8 มิถุนายน 2545